



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๐๒

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส. ๕๘๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยปรากฏข้อหาหรือกรณีพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม และมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม จะสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการใด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งว่า ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้กำหนดแนวทางการพิจารณากรณีพนักงานส่วนตำบลที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง และดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง หรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น โอนลดไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับ ต้น หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานระดับเดิมและมีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลางหรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น แล้วแต่กรณี ก็อาจดำเนินการด้วยวิธีการรับโอน โดยมีต้องดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นอีกแต่อย่างไร เนื่องจากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม แต่หากไปดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับที่ต่ำกว่าเดิมแล้ว จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเท่านั้น เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น แล้วมีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๓



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๐

สำนักงาน ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏข้อหาหรือกรณีพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง
หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม และมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม
จะสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการใด

สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติให้กำหนดแนวทางการพิจารณากรณีพนักงานส่วนตำบลที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง
และดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม เช่น ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง หรือผู้อำนวยการกอง
ระดับต้น โอนลดไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานระดับเดิมและมีความ
ประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
หรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น แล้วแต่กรณี ก็อาจดำเนินการด้วยวิธีการรับโอน โดยมีต้องดำเนินการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นอีกแต่อย่างใด เนื่องจากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม แต่หากไปดำรง
ตำแหน่งในสายงานและระดับที่ต่ำกว่าเดิมแล้ว จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
สูงขึ้นเท่านั้น เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ระดับต้น แล้วมีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักร ศรีขวัญทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.อบต.